



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

.....

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางปริษา อุทัยวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๑๘๑ สถานีอนามัยบ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๑๘๖
สถานีอนามัยบ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่จะส่งประเมิน “การศึกษาปัญหาและแนวทางการป้องกันสารเสพติด โรงเรียน
หนองหลวงประชาบำรุง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๙”

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน
และเยาวชน (๖-๑๔ ปี) เพื่อมีสุขภาพดี”

๒. นางภัศราพร ไชยสิงห์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๑๘๕ สถานีอนามัยบ้านกุดแซ่ (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลนางาม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๑๘๗
สถานีอนามัยบ้านกุดแซ่ (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลนางาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่จะส่งประเมิน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขต
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแซ่ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง เครือข่ายดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

หากท่านผู้ใดเห็นว่า ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา สามารถที่จะทำการทักท้วงต่อคณะกรรมการ ประเมินผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด